

นโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์แผ้วถางค่าเงินรูเบิลพุ่ง

เมื่อวานนี้ (12 มกราคม 2560) ค่าเงินดอลลาร์ตกลงอย่างแรง หลังจากที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ Donald Trump ไม่สามารถชี้แจงในรายละเอียดของการพัฒนาเศรษฐกิจได้ตามที่ เคยให้คำมั่นไว้ว่าจะมีมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและการลดภาษี ส่งผลให้ค่าเงินรูเบิลเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแข็งขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบ 18 เดือน โดยอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูเบิลพุ่งขึ้นที่ระดับ 59.2 รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งยังแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรอีกด้วย


Donald Trump ที่กำลังจะเข้ารับบริหารงานในทำเนียบขาวสัปดาห์หน้า ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรแต่อย่างใด ในช่วงการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ได้แต่พูดถึงแต่อุตสาหกรรมยาและเรื่องอื่นๆ

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา รูเบิลเป็นสกุลเงินที่มีพัฒนาการดีที่สุด โดยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22.59 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และในช่วงปีงเริ่มต้นปี 2560 ได้ไม่กี่วัน ก็สามารถแข็งค่าขึ้นได้อีกอย่างต่อเนื่องร้อยละ 3.28

รัฐมนตรีการคลังของรัสเซีย กล่าวว่าค่าเงินรูเบิลสะท้อนความเป็นจริงของตลาด ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงสถานะที่ดีของดุลการชำระเงิน ส่วนปริมาณเงินงบประมาณของประเทศในปีที่ผ่านมาถูกยึดโยงไว้กับระดับราคาน้ำมันที่ 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และที่อัตราแลกเปลี่ยน 67.5 รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐ หากรัสเซียมีเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นก็จะถูกนำไปจ่ายคืนหนี้และสร้างความมั่นคงให้กับเงินคงคลังเพิ่มขึ้น

ในเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ว่าการธนาคารกลางของรัสเซียกล่าวว่า พร้อมทั้งจะเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเงินคงคลัง หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมากๆ ซึ่งจะเป็นการใช้เทคนิคแทรกแซงให้ค่าเงินรูเบิลอ่อนตัวลง

ขณะเดียวกันบริษัทจัดอันดับเครดิต Moody's พยากรณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะปรับตัวเป็นบวกได้ร้อยละ 1 ในปี 2560 หลังจากต้องประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาตลอดในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มีสาเหตุสำคัญมาจากระดับราคาน้ำมันโลกที่เพิ่มขึ้นและควมมีเสถียรภาพอันจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดด้านเงินงบประมาณของภาครัฐ แต่ทั้งนี้ในภาพรวมด้านความน่าเชื่อถือของภูมิภาคเครือรัฐเอกราชยังคงไม่สดใสเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งปัจจัยเสี่ยงภายนอกจากภาระหนี้สินที่กัยืมมาจากต่างประเทศ รวมทั้งการตัดสินใจด้านการเมืองที่จะทำให้การปฏิรูปโครงการเศรษฐกิจล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม Moody's ได้พยากรณ์ว่าภูมิภาคเครือรัฐเอกราชจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยทางเศรษฐกิจร้อยละ 2 ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3 ในปี 2561

นอกจากดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายๆ ตัวได้แสดงให้เห็นว่ารัสเซียได้ก้าวพ้นช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วและกำลังขยับขึ้นไปสู่แดนบวก อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อก็ตกลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 4 นอกจากนั้น ค่าเงินรูเบิลก็แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งถ้าความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็จะช่วยยิ่งช่วยให้เศรษฐกิจของรัสเซียก้าวเดินได้เร็วขึ้น ผู้บริโภคก็จะมีรายได้และมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นนั้นหมายถึงการเติบโตของการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมทั้งไทยเพิ่มขึ้น 

ที่มา: "Ruble Hits 1.5yr High against Dollar on Trump's Economic Policy Vacuum", Russia Today

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center

Kosmodamianskaya nab., 52, k1
Moscow 115054, Russia

T: +7 499 653-59-89

F: +7 499 653-69-59

E: moscow@thaitrade.ru